

รายงานวิจัย

เรื่อง

การวิจัยและพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น  
มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

**RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE INSTRUCTIONAL  
PACKAGE ON ENGLISH SPEAKING SKILLS FOR THE LOWER  
SECONDARY EDUCATION LEVEL FOR THE  
COMMENCEMENT OF ASEAN**

โดย

จิณพัต อยู่แก้ว

โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

## บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการการจัดการเรียนรู้ ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- 2) เพื่อพัฒนาชุดการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ดำเนินการศึกษา 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วสังเคราะห์เนื้อหา และศึกษาสภาพและความต้องการครูและนักเรียนจากแบบสอบถาม ระยะที่ 2 พัฒนาคู่มือการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผลการวิจัย พบว่า ระยะที่ 1 สภาพ การจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร, ด้านเนื้อหา, ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน, ด้านการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้, ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน, ด้านการวัดและประเมินผล และด้านการรับรู้ตนเอง ด้านที่พบมากที่สุดคือกิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย บรรยากาศกระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษน้อยและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นน้อยและความคิดเห็นของครูและ นักเรียนต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผล การศึกษาความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่นักเรียน และนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะ การพูดตามสภาพจริง ที่พบว่าครูมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษแก่นักเรียน นักเรียน ร้อยละ 79.60 และ และ นักเรียนต้องการได้รับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ร้อยละ 72.80 ผลการวิจัยระยะที่ 2 พบว่า คุณภาพของชุดการ สอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.16/80.33

คำสำคัญ : สภาพและความต้องการ, ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษา, การเรียนการสอนภาษาภาษาอังกฤษ, ทักษะการพูด ภาษาอังกฤษ